

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN HƯƠNG HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 06/2006/NQ-HĐND

Hương Hóa, ngày 17 tháng 7 năm 2006

NGHỊ QUYẾT

Về Nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng cuối năm 2006

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HƯƠNG HÓA KHOÁ IX, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Sau khi xem xét các Báo cáo của UBND huyện; Viện Kiểm sát nhân dân huyện; Tòa án nhân dân huyện; Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện và ý kiến của các đại biểu HĐND huyện; Thủ trưởng các phòng, Ban thuộc UBND huyện,

QUYẾT NGHỊ:

Tán thành các báo cáo của UBND huyện, các Ban HĐND huyện và các cơ quan liên quan về đánh giá tình hình kinh tế- xã hội quốc phòng an ninh, tình hình chấp hành pháp luật, công tác xét xử, thi hành án 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 06 tháng cuối năm 2006.

Để tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết của HĐND huyện khoá IX, kỳ họp thứ 5 và các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế- xã hội 06 tháng cuối năm, HĐND huyện nhấn mạnh một số vấn đề sau:

I. Đánh giá tình hình 06 tháng đầu năm

Trong 06 tháng qua bằng nhiều biện pháp HĐND, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các ngành, các địa phương thực hiện tốt Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế- xã hội năm 2006. Nhìn chung tình hình kinh tế- xã hội tiếp tục tăng trưởng, đạt và vượt kế hoạch 06 tháng đầu năm, tình hình chính trị- xã hội ổn định, quốc phòng an ninh tiếp tục được tăng cường. Sản xuất nông lâm nghiệp tiếp tục phát triển và đạt kết quả tốt, cơ cấu cây trồng đã có chuyển dịch đúng hướng. Các ngành Công nghiệp tiêu thủ công nghiệp, Thương mại dịch vụ hoạt động ổn định và có hiệu quả. Công tác chỉ đạo điều hành, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Thu thuế trên địa bàn đã vượt kế hoạch đề ra. Việc bố trí cơ cấu vốn và danh mục các dự án đã bám sát định hướng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của huyện. Công tác di dân tái định cư xây dựng công trình Thủy lợi- Thủy điện Quảng Trị bước đầu đạt kết quả khích lệ. Các lĩnh vực Văn hoá, Giáo dục, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, phong trào đền ơn đáp nghĩa, Thể dục- Thể thao đã đạt nhiều kết quả tốt.